

緊急時の児童引渡し下校について PAANO UMUWI SA ORAS NG EMERGENCY

Maraming salamat sa iyong pag-unawa at pakikipagtulungan sa aming mga aktibidad sa paaralan.

Ngayon, nais naming ipahayag sa iyo ang tungkol sa kung paano sunduin ang mga bata sa paaralan kung sakaling magkaroon ng emergency na sitwasyon tulad ng mga sakuna. Bilang karagdagan, sa mga hindi pa nakarehistro ng school mail, mangyaring magparehistro sa "Sugu mail" upang makatanggap ng emergency mail.

◆緊急時の引渡しの仕方 Paano sunduin ang anak

【Saan susunduin】 Classroom ng inyong anak (Manyari sunduin ang anak sa kanilang classroom.)

【Paano susunduin】 ①Ang tao lamang ang maaaring mag-pick-up ng bata ay ang Tagapagalaga / Magulang o taong nakalista sa Pick-up Student Card (Ex: Mga lola). Mangyaring pumunta sa paaralan sa pamamagitan ng sasakyan o bisikleta. (Kung ang kalsada ay nasira, hinihiling namin sa iyo na pumunta sa paaralan lumakad o magbisekleta.)

* Karaniwan, ang mga magulang magsusundo sa anak, at kung hindi kayang sunduin, puwede silang sunduin ng kanilang mga lola o sa inyong kapitbahay.

* Kung ang Pick-up Student Card ay naglalaman ng higit sa isang tao, mangyaring makipag-ugnay sa mga nakalista upang matiyak ang pagsusundo sa bata.

* Ang paradahan sa sasakyan ay sa West School Ground. * Sumangguni sa likod
Para sa mga paradahan ng bisikleta, pumunta sa bahagi ng aspalto ng Nakaichi East School Building.

②Unahin muna sunduin ang panganay na anak bago sa pangalawa at pangatlong anak.

* Pumasok sa classroom mula sa pintuan ng harapan at lumabas kasama ang anak sa pintuan sa likuran matapos suriin ng homeroom teacher sa likuran ng pintuan.

③(Example: I am Hanako, the mother of Ichiro Naka. I am Taro Naka Ichi)
Sabihin sa guro ng homeroom ang pangalan ng iyong anak at ang iyong pangalan at ang kaugnayan sa bata (Ex. Ina, ama, tiyuhin, atbp.)

(Halimbawa: Ako si Hanako, ang ina ni Ichiro Naka.)

(※Suriin din nasa sumusunod.)

[Parking Lot] Bukas ang West School Ground. Pumasok sa west side road lumabas mula sa front entrance.

